

## BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ NHỮNG CHỦ TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN SAU NGÀY TÁI LẬP TỈNH (01/01/1997)

Hoàng Thị Mỹ Hạnh\*

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

### TÓM TẮT

Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Từ sau ngày tái lập tỉnh (01/01/1997), nền kinh tế Thái Nguyên phát triển đi lên, đồng thời kết hợp hài hòa, cân bằng với sự phát triển xã hội. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những chủ trương hợp lý, đúng đắn cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Thái Nguyên đang từng bước hòa nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước và thế giới trong thế kỉ XXI.

**Từ khóa:** *Thái Nguyên, kinh tế, xã hội, văn hóa, hội nhập.*

### BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Bước vào nửa sau những năm 90, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nguy cơ chiến tranh thế giới tuy bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất. Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo...). Sự tham gia của các quốc gia vào quá trình hợp tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương mại cũng như nhiều lĩnh vực khác ngày càng tăng, nhưng đồng thời sự cạnh tranh cũng rất gay gắt...

Trải qua 10 năm thực hiện đổi mới (1986 - 1996), nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đất nước ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng và kéo dài, tạo tiền đề cần thiết chuyển sang thời kì phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan hệ giữa nước ta với các

nước trên thế giới được mở rộng. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu Đảng giữa nhiệm kỳ (01/1994) nêu lên đến lúc này vẫn là những thách thức lớn. Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Những thế lực thù địch vẫn tiếp tục mưu toan thực hiện “*diễn biến hòa bình*”, thường xuyên dùng chiêu bài “*dân chủ*”, “*nhân quyền*” hòng can thiệp vào nội bộ nước ta.

Một số vấn đề văn hóa, xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo động lực để phát triển. Tình trạng tham nhũng suy thoái ở một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên rất nghiêm trọng.

Xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào “*Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996) của Đảng đã khẳng định: “*Cần tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa*”<sup>3</sup>.

Ở mọi thời kỳ, Đảng ta rất coi trọng sự phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách xã hội. Có thể khẳng định, kinh tế được xem là cơ sở, là tiền đề để thực hiện những chính sách xã hội, và ngược lại, việc thực hiện tốt các chính sách xã hội sẽ là động lực thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển. Đây là hai vấn đề

\*Tel: 094 2781982, Email: hanh.dhsp@yahoo.com

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Phát triển kinh tế - xã hội cũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mỗi quốc gia.

Nắm vững tình hình thực tế và những đặc điểm kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam và những kinh nghiệm trong nhiều năm qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII định ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 và 2020 của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là: *“Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ nay đến 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”*<sup>3</sup>.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đề ra chủ trương nhằm mục đích ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát là: Tập trung sức cho mục tiêu phát triển, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển các ngành công nghiệp, chú trọng trước hết công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng về dầu khí, than, xi măng, cơ khí, điện tử, thép, phân bón, hoá chất, một số cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tăng nhanh khả năng và tiềm lực tài chính của đất nước, lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Giải quyết tốt một số vấn đề xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, bảo đảm quốc

phòng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Ngoài những nguy cơ và thách thức chung của đất nước, bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá những năm 1997 -2000, tỉnh Thái Nguyên có những khó khăn chính như sau:

- Thái Nguyên vẫn là tỉnh nghèo, thu chưa đủ chi. Nền kinh tế phát triển chưa đều và chưa vững chắc, thiếu vốn đầu tư cho phát triển. Cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư ban đầu nhưng chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

- Các cơ sở công nghiệp của Trung ương mà chủ yếu là công nghiệp nặng được xây dựng từ những năm 60 – 70 nên thiết bị, công nghệ đã lạc hậu, đầu tư đổi mới chậm, hiệu quả kinh tế thấp, sức cạnh tranh trên thị trường yếu.

- Mặt bằng dân trí tuy có cao hơn với một số tỉnh miền núi nhưng phân bố không đều. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và phần lớn nông dân ở vùng nông thôn, miền núi đã trải qua hơn 10 năm đổi mới nhưng vẫn còn mang nặng nếp nghĩ, cách làm bao cấp và tập quán canh tác lạc hậu, chưa the kịp những đòi hỏi của giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nền kinh tế thị trường, ngành nghề chậm phát triển, lao động dôi dư nhiều.

Đó là những khó khăn tác động không nhỏ tới quá trình phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo sau ngày tái lập tỉnh. Bởi vậy, Đảng bộ Thái Nguyên cần phải có những chủ trương đúng đắn hợp lý để nhằm nâng cao vị thế của Thái Nguyên, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

CHỦ TRƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ THÁI NGUYÊN SAU NGÀY TÁI LẬP TỈNH (01/01/1997)

Trong bối cảnh lịch sử đó, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, từ ngày 11 đến ngày 14/11/1997. Đại hội vừa có ý nghĩa kế thừa 7 nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trước đây và 31 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Bắc Thái, vừa là đại hội mở đầu thời kì tiến vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (6/1996), Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2000 là: *“Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tạo sự phát triển về kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp với cơ cấu kinh tế Công – Nông, Lâm nghiệp - Dịch vụ; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để cùng với cả nước tiến vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn sau năm 2000”*<sup>4</sup>.

Bám sát những mục tiêu đó, trong bốn năm sau ngày tỉnh Thái Nguyên được tái lập (1997 -2000), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, những thành tựu đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và chưa xứng với tiềm năng của tỉnh. Bởi vậy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đưa ra mục tiêu tổng quát: *“Phát huy cao độ mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển tỉnh Thái Nguyên”*<sup>5</sup>.

Sau 20 năm thực hiện đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho

những năm tiếp theo. Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nền kinh tế còn có những mặt yếu kém, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, công nghệ thiết bị lạc hậu, thu nhập bình quân đầu người thấp, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để... Tình hình đó đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần phải có biện pháp khắc phục. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết lần thứ XVII đã nêu ra: *“Huy động tối đa mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2010 đưa tỉnh thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020”*<sup>5</sup>.

Từ những định hướng chung, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

- Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và công nghiệp hóa.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên lãnh thổ bằng nhiều hình thức sở hữu, với nhiều quy mô hợp lý, có tính hiệu quả cao.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường đầu tư nâng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại du lịch và dịch vụ phục vụ ngày càng tốt yêu cầu sản xuất và đời sống.
- Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực xã hội.
- Quản lý chỉ đạo khai thác tốt các nguồn tài chính, chi tiêu có hiệu quả, đúng mục đích, phấn đấu sớm cân bằng được chi tiêu thường xuyên.
- Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội.
- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

## NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

Từ năm 1997 đến 2010, Thái Nguyên đã có một chặng đường phát triển vừa có những bước đi bền vững chuẩn bị cho tương lai, vừa có những bước tiến nhanh, bảo đảm tăng trưởng và an sinh xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, XVI, XVII, tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực từ Trung ương Đảng, Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong từng năm, từng giai đoạn đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có tính đột phá để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bài học thứ hai là sự đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; với phương châm lãnh đạo “*Năng động, sáng tạo, sát tình hình, hiệu quả*”, Cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động được sức mạnh tổng hợp, làm động lực cho phát triển, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn chịu nhiều tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế toàn cầu.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết đã đưa ra, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 11,11%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 17,5 triệu đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2006. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18,7%/năm, đến năm 2010 đạt trên 12.000 tỷ đồng, nằm trong TOP 10 địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất toàn quốc. Dịch vụ phát triển cả về quy mô và loại hình, bình quân tăng trưởng 11,86%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 17,12%, vượt 2,12% so với mục tiêu. Từ năm 2008, thu ngân sách đã đạt

mục tiêu 1.000 tỷ đồng, về trước kế hoạch 2 năm; đến năm 2010 đã đạt trên 2.200 tỷ đồng. Trong năm 2010, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn đã được khởi công như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh công suất 100MW, Dự án Cụm cảng Đa Phúc, Nhà máy Shinwon 100% vốn FDI... Năm 2010 cũng đã ghi nhận bước ngoặt phát triển của T.P Thái Nguyên khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I, T.X Sông Công là đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Công tác an sinh xã hội cũng đạt những kết quả đáng khích lệ: Thái Nguyên là một trong những địa phương đạt kết quả cao nhất toàn quốc trong chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 167 của Chính phủ; là địa phương về đích đầu tiên trong chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, với 52 công trình cao tầng đã hoàn thành; tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh năm 2010 là 10,8%, giảm 3,19% so với năm 2009, vượt mục tiêu kế hoạch Nghị quyết. Kinh tế phát triển cao cũng đã tạo điều kiện để việc thực hiện các mục tiêu văn hoá - xã hội trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng. Thái Nguyên đang từng bước xứng đáng với vai trò trung tâm vùng về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá của khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ...

Cùng với những thành tích cao trong tăng trưởng, Thái Nguyên đã tạo lập được những nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển mang tính bùng nổ sắp tới.

- *Thứ nhất*, về phát triển hạ tầng giao thông. Những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn đã tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện trên 100 dự án phát triển hạ tầng giao thông. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, các dự án cải tạo, mở rộng các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp được đẩy mạnh. Dự án đường hầm xuyên dãy núi Tam Đảo kết nối 2 khu du lịch nổi tiếng Tam Đảo và hồ Núi Cốc đang tích cực chuẩn

bị đầu tư. Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 3 và xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được tập trung đẩy mạnh, sẽ hoàn thành trước năm 2013. Đến năm 2015 sẽ có 7 tuyến đường quốc gia đi qua Thái Nguyên, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng giao thông tốt nhất khu vực.

- *Thứ hai*, công tác quy hoạch nói chung, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề được ưu tiên đầu tư. Tính riêng lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đã quy hoạch 7 khu công nghiệp (KCN) tập trung, 28 cụm công nghiệp, tạo tiền đề phân bố lại lực lượng sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 6 KCN nằm trong danh mục các KCN của Chính phủ, bao gồm: KCN Sông Công I 220ha, KCN Sông Công II 250ha, KCN Nam Phổ Yên 200ha, KCN Tây Phổ Yên 200ha, KCN Điềm Thụy 350ha, KCN Quyết Thắng 200ha. Thái Nguyên cũng đang tiếp tục triển khai nhiều dự án quy hoạch có tầm cỡ quốc gia và quốc tế như: Dự án vùng du lịch hồ Núi Cốc quy mô 10.000ha; Dự án Tổ hợp khu công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình quy mô trên 8.000ha; Dự án khu đô thị phía tây T.P Thái Nguyên và trung tâm hành chính mới, Quy hoạch vùng AKT liên hoàn 3 tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn...

- *Thứ ba*, từ đổi mới cách làm, Thái Nguyên đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, bình quân hàng năm tỉnh Thái Nguyên đã huy động trên 6.000 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, vốn đầu tư từ Nhà nước chiếm tỷ trọng không lớn, từ 5-10%, nhưng giữ vai trò dẫn dắt, kích cầu các nguồn lực đầu tư khác như vốn FDI, ODA, vốn đầu tư của khối doanh nghiệp, nguồn xã hội hoá với trên 500 dự án đầu tư của Nhà nước và

doanh nghiệp, tổng nguồn vốn trên 150.000 tỷ đồng. Từ vị trí của một tỉnh phải nỗ lực kêu gọi đầu tư, đến nay, Thái Nguyên đã có vị thế mới, có điều kiện lựa chọn những nhà đầu tư giàu tiềm lực tài chính, công nghệ và khả năng phát triển dự án...

Với những nền tảng vững chắc này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII xác định đây chính là thời điểm Thái Nguyên cần phải xây dựng tầm nhìn mới, chủ động đón nhận vận hội phát triển để tiến nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đặt quyết tâm phấn đấu đưa Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo của đất nước, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội, là động lực để phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 2011-2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định mục tiêu: "*Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, đào tạo của cả nước*"<sup>4</sup>. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm từ 12-13%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 16,5%; dịch vụ tăng 13,5%, nông, lâm nghiệp tăng 4,5%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 đạt: công nghiệp - xây dựng 46,5%; dịch vụ 38,5%; nông, lâm nghiệp

15%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 20% trở lên, đến năm 2015 đạt 100.000 tỷ đồng. Cân bằng được thu chi ngân sách. Tỷ lệ dân số đô thị hóa đạt 35% trở lên. Quy hoạch, hình thành được các thiết chế văn hóa, thể thao cấp vùng...

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Thái Nguyên đặt mục tiêu: *“Tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch, dịch vụ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo tổ chức thành công Festival Trà quốc tế lần thứ nhất tại Thái Nguyên năm 2011”*<sup>4</sup>. Việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giữ vững nhịp độ tăng trưởng, vừa tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. Thái Nguyên phấn đấu năm 2015 đạt được các yêu cầu của công cuộc đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống

chính trị trong sạch vững mạnh, tạo tiền vững chắc để tỉnh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020...

Từ sau ngày tái lập tỉnh, nền kinh tế Thái Nguyên phát triển đi lên, đồng thời kết hợp hài hòa, cân bằng với sự phát triển xã hội. Những chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng đắn, hợp lí, tạo cho Thái Nguyên có một hướng phát triển bền vững, hòa nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước và thế giới trong thế kỉ XXI.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên -Thai Nguyen Statistical YearBook (2010), Thái Nguyên, 4/2011.
- [2]. “Thái Nguyên- Thế và lực mới trong thế kỉ XXI”, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, 2005.
- [3]. Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Địa chí Thái Nguyên, NXB Chính trị Quốc gia, 2009.
- [4]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 1996.
- [5]. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV (1997), XVI (2000), XVII (2006), XVIII (2010).

#### SUMMARY

#### **HISTORICAL BACKGROUND AND SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY OF THE PARTY COMMITTEE OF THAI NGUYEN PROVINCE AFTER RE – ESTABLISHMENT (01/01/1997)**

**Hoang Thi My Hanh\***

*College of Education - TNU*

Thai Nguyen is one of the political, economic and cultural center of the Northeast area. After the re-establishment (01/01/1997), Thai Nguyen economic development has grown up, combining harmoniously with social development. Thai Nguyen Party Committee has advocated rationally and properly for the sustainable development of the province. Thai Nguyen is gradually integrated with the economic market of the country and the world in the 21<sup>st</sup> century.

**Key words:** *Thai Nguyen, economy, social, cultural, integration.*

\* Tel: 094 2781982, Email: hanh.dhsp@yahoo.com